



# แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลควนเสาธง  
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง



ประกาศเทศบาลตำบลควนเสาชัง

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลควนเสาชัง ประจำปี ๒๕๖๗

ด้วยอาศัยอำนาจตามความนัย ข้อ ๒๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

บัดนี้ เทศบาลตำบลควนเสาชัง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายหรือหิมน นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชัง

## คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลควนเสาธงฉบับนี้เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนดำเนินงานฉบับนี้ คงจะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้อาจมีปัญหาระงับเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรืออาจเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ก็อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมเพิ่มเติมหรือแก้ไขโครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อดำเนินการจัดทำงบประมาณต่อไป

เทศบาลตำบลควนเสาธง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ต่อไป

เทศบาลตำบลควนเสาธง

ตุลาคม ๒๕๖๖

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	๑ - ๔
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	๕ - ๗
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	๘ - ๔๒
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์	๔๓ - ๔๕

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเอง โดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้บัญญัติให้มืองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเจตจำนงดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก

เทศบาลตำบลควนเสาชอง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาล โดยแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่ดีขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๐๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลควนเสาชอง โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลควนเสาชอง และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลควนเสาชอง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจากแนวทางการพัฒนาเป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๔๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลควนเสาชอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ แผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดติดตามและประมวลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลควนเสาชอง มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงาน ฉบับนี้จะประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

### วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ นั้นเพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนใน

การปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารงานท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจากเทศบัญญัติ

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ กิจกรรมการพัฒนาของส่วนราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

### ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตำบลควนเสาชง และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน อื่น ๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบล

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลควนเสาชงและหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลควนเสาชง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ คำโครงการแผนการดำเนินงาน คือ แผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย ทั้งที่เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณ รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่น ๆ ดำเนินการจริงในพื้นที่ ทั้งนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีคำโครงการแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย

- ๑) บทนำ
- ๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ หรือแบบ ผด.๐๑
- ๒) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ หรือแบบ ผด.๐๒
- ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ผด.๐๒/๑

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชงให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานโดยปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

**ประโยชน์แผนการดำเนินงาน**

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

๑ สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

๒ สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

๓ ทำให้ทราบว่ามีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

๔ ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงานบูรณาการ การทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

๕ ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

๖ นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#### การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

---



บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลควนเสาวง

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง					
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๓.๓๙	๓๐,๐๐๐	๐.๑๕	สำนักปลัด
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๓.๓๙	๘๐,๐๐๐	๐.๔๐	สำนักปลัด
รวม	๔	๖.๗๘	๑๑๐,๐๐๐	๐.๕๕	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์					
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕	๘.๔๗	๒,๑๑๐,๔๐๐	๑๐.๕๗	กองช่าง
๒.๒ แผนงานการพาณิชย์	๑	๑.๖๙	๒๐๐,๐๐๐	๑.๐๐	กองช่าง
๒.๓ แผนงานการศึกษา	๒	๓.๓๙	๓๐๐,๐๐๐	๑.๕๐	กองการศึกษา
รวม	๘	๑๓.๕๕	๒,๖๑๐,๔๐๐	๑๓.๐๗	
๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและ ระบบเศรษฐกิจ					
รวม	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลควนเสาวัง

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์					
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๔	๖.๗๘	๒๖๕,๐๐๐	๑.๓๓	สำนักปลัด
๔.๒ แผนงานงบกลาง	๓	๕.๐๘	๑๑,๑๗๘,๐๐๐	๕๖.๐๐	สำนักปลัด
๔.๓ แผนงานการศึกษา	๙	๑๕.๒๕	๔,๑๓๓,๔๖๐	๒๐.๗๑	กองการศึกษา
๔.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๔	๖.๗๘	๗๙๐,๐๐๐	๓.๙๖	กองการศึกษา
๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๕.๐๘	๖๐,๐๐๐	๐.๓๐	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๒๓</b>	<b>๓๙.๐๒</b>	<b>๑๖,๔๒๖,๔๖๐</b>	<b>๘๒.๓๐</b>	
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
๕.๑ แผนงานการศึกษา	๑	๑.๖๙	๒๐,๐๐๐	๐.๑๐	กองการศึกษา
๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๘	๑๓.๕๖	๓๓๐,๐๐๐	๑.๖๕	กองการศึกษา
<b>รวม</b>	<b>๙</b>	<b>๑๕.๒๕</b>	<b>๓๕๐,๐๐๐</b>	<b>๑.๗๕</b>	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลควนเสารัง

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๖.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๓.๓๙	๔๐,๐๐๐	๐.๒๐	สำนักปลัด
รวม	๒	๓.๓๙	๔๐,๐๐๐	๐.๒๐	
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๖ ๑	๑๐.๑๖ ๑.๖๙	๓๖๒,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐	๑.๘๑ ๐.๑๕	สำนักปลัด สำนักปลัด
รวม	๗	๑๑.๘๕	๓๙๒,๐๐๐	๑.๙๖	
๘. ครุภัณฑ์ ๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๘.๓ แผนงานการศึกษา ๘.๕ แผนงานการพาณิชย์	๒ ๑ ๓	๓.๓๙ ๑.๖๙ ๕.๐๘	๒๙,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕๙,๐๐๐	๐.๑๕ ๐.๑๘ ๑.๘๐	สำนักปลัด, กองคลัง กองการศึกษาฯ กองช่าง
รวม	๖	๑๐.๑๖	๔๒๓,๐๐๐	๒.๑๓	
รวมทั้งสิ้น	๕๙	๑๐๐.๐๐	๑๙,๙๕๙,๘๖๐	๑๐๐.๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลควนเสาวง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

๒.๑ กิจยุทธ์์ประสาน พัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้างให้เทศบาลตำบลควนเสาวงมีความสะดวก สวยงาม ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗													
						พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖						
๑	โครงการถมที่บริเวณสระเก็บน้ำ	ถมที่บริเวณสระเก็บน้ำ ขนาดกว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๕ เมตร	๔๘๘,๗๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านมาบ	กองช่าง														
๒	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓	อาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๙ เมตร	๔๙๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ขีร์	กองช่าง														



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลควนเสาธง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

๒.๑ กิจยุทธ์ปรับสภาพพัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้างให้การคมนาคมในพื้นที่เทศบาลตำบลควนเสาธงมีความสะดวก สวยงาม ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗												
						พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๕	โครงการบุกเบิกถนน สายทุ่งหรั่ง - ด่านโหนด	บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๔๔๐ เมตร	๑๒๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ขี้	กองช่าง															







บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลความเสาะง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบและกิจการสร้างสุขภาพช่วงวัยโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗												
						พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖					
๑ 1.6	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ให้ราษฎร	จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 1.5	๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล ความเสาะง	สำนักปลัด													
๒ 1.6	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ และผู้ดูแล	จัดอบรมให้ความรู้ ผู้ดูแล 1.6	๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล ความเสาะง	สำนักปลัด													
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล ความเสาะง	สำนักปลัด													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลความเสาวง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๔.๔ สนับสนุนให้การบริหารด้านสาธารณสุข จากทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗												
						พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๗	พ.ค.๒๕๖๗	พ.ค.๒๕๖๗	พ.ค.๒๕๖๗	พ.ค.๒๕๖๗						
๑	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ ทรายอะเบทและวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมา	๑๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล ความเสาวง	สำนักปลัด													
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรราชดีดิยาชนารี	จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ข้อมูลตามรายงานการสำรวจประชากรสุนัข/แมว	๓๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล ความเสาวง	สำนักปลัด													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลคอนเสาะ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๔.๔ สนับสนุนให้การบริการด้านสาธารณสุข จากทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗													
						พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๗	พ.ค.๒๕๖๗	พ.ค.๒๕๖๗	พ.ค.๒๕๖๗	พ.ค.๒๕๖๗								
๓	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ค์ฉวีนาคราช	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติ เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูล/แมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ข้อมูล ตามรายงานการสำรวจประชากร สุนัข/แมว	๕,๐๐๐	เทศบาลตำบล คอนเสาะ	ดำเนินการ สำนักปลัด														



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลควนเสาธง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมสร้างสุขภาวะทุกช่วงวัยโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  
(๑) แผนงานางบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗									
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้น ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับ เทศบาลตำบลควนเสาธง โดยจ่ายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได	๘,๗๐๐,๐๐๐	หมู่ ๑ - ๑๑ ตำบลแม่ขีรี	สำนักงาน สำนักปลัด															
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการที่มี สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้ แสดงความจำนงโดยการขอขึ้น ทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการไว้ กับเทศบาลแล้ว	๒,๔๐๐,๐๐๐	หมู่ ๑ - ๑๑ ตำบลแม่ขีรี	สำนักปลัด															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลควนเสาธง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมสร้างสุขภาวะทุกช่วงวัยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  
(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗									
						พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๗	พ.ค.๒๕๖๗	พ.ค.๒๕๖๗	พ.ค.๒๕๖๗				
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ที่แพทย์รับรองและทำการวินิจฉัย แล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือ ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง ตนเองได้	๗๘,๐๐๐	หมู่ ๑ - ๑๑ ตำบลแม่ขี้	สำนักงานปลัด										



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลความเสาวง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๔.๑ กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗												
						พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ศ.๒๕๖๗						
๓	โครงการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา	เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถในการจัด เรียนการสอนเพิ่มขึ้น	๕๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล ความเสาวง	กองการ ศึกษา													
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ทางด้านทักษะวิชาการของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมสติปัญญาอย่างเหมาะสม	๓๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล ความเสาวง	กองการ ศึกษา													



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลควนเสาธง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๔.๑ กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗												
						พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ศ.๒๕๖๗	พ.ศ.๒๕๖๗	พ.ศ.๒๕๖๗	ก.ย.							
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๑) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ จำนวน ๘๔ คน ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง จำนวน ๔๐ คน ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮิยา ตุลียัตยะห์ จำนวน ๑๓ คน ๒) ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ จำนวน ๘๔ คน	๑,๐๒๓,๑๒๐	เทศบาล ตำบล ควนเสาธง	กองการ ศึกษา													









บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลความเสาะง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกรมผู้ช่วย

๔.๑ กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗													
						พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.ค.๖๗	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	ก.ย.๖๗					
๙	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านด่านโหนด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนบ้านด่านโหนด จำนวนนักเรียน ๑๗๘ คน อัตรา คนละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๗๘๓,๒๐๐	เทศบาล ตำบล ความเสาะง	กองการ ศึกษาฯ														
๑๐	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านร่มโพธิ์ไทร	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ ไทร จำนวน นักเรียน ๘๗ คน อัตราคนละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๔๖๙,๘๐๐	เทศบาล ตำบล ความเสาะง	กองการ ศึกษาฯ														







บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลควนเสาธง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๔.๓ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การออกกำลังกาย การเล่นกีฬาันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖												
						พ.ศ.๒๕๖๖	ต.ค.พ.ย	ธ.ค.ม.	ค.ก.พ.	มี.ค.เม.ย.	พ.ค.มิ.ย.	ก.ค.ส.ค.	ก.ย.					
๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมต้านภัย	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชน ออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล ควนเสาธง	กองการ ศึกษาฯ													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลความเสาวง

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๗.๑ กิถยทุธ์ ปรึหารตามหลักรัธรรมากึบาล พัฒนาศึภยภาบุคคูลากร สทากที่ อุปรกรณั์ ครึ่องม็อรองรับการทากึจกรรรมส่าฐารณัะและปรึการส่าฐารณัะ การปรระชาสั้มพัันธุ์ข้อมูลข่าวสาร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗													
						พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖							
๑	โครงการจัดทำประชาคมระดับ หมู่บ้านระดับตำบล ทบทวนแผน ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดทำเวทีประชุมต่างๆ เช่นประชาคม ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ประกอบ การจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา ท้องถิ่น ปีละครั้ง	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๑๑ ตำบลแม่ขี้	สำนักปลัด														
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเตรียมการเลือกตั้งระดับอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล ความเสาวง	สำนักปลัด														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลควนเสารัง

๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง

๑.๓ กัลยทรัพย์เสริมสร้างให้ประชาชน รัก ยึดมั่น และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗												
						พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ศ.๒๕๖๖							
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ	การจัดกิจกรรม งานวันเฉลิม พระเกียรติ งานรัฐพิธี พระราชพิธี	๒๕,๐๐๐	เทศบาลตำบล ควนเสารัง	ดำเนินการ สำนักปลัด													
๒	โครงการจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์	จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญ ของชาติ	๕,๐๐๐	เทศบาลตำบล ควนเสารัง	สำนักปลัด													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลคอนเสารัง

๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง

๑.๓ กลยุทธ์เสริมสร้างให้ประชาชน รัก ยึดมั่น และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗														
						พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖								
๑ 1.2	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล คอนเสารัง	ดำเนินการ สำนักปลัด															
๒ 1.2	โครงการอบรมการให้ความรู้ ด้านการป้องกันภัยพิบัติ	จัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน ภัยพิบัติให้แก่ประชาชนภายใน เขตเทศบาลตำบลคอนเสารัง	๓๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล คอนเสารัง	สำนักปลัด															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลควนเสารัง

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๗.๑ กลยุทธ์ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือรองรับการทำกิจกรรมสาธารณะและบริการสาธารณะ  
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

(๑) แผนงานการรักรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗					
						พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ศ.๒๕๖๖	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัย และการป้องกันอัคคีภัย	จัดอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและ การป้องกันอัคคีภัยให้แก่พนักงาน เทศบาล และประชาชนภายใน เขตเทศบาลตำบลควนเสารัง	๓๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล ควนเสารัง	ดำเนินการ สำนักปลัด	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	พ.ค.๒๕๖๗

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลควนเสาธง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์สนับสนุนให้มีการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล มลพิษ และการรักษาความสะอาดบ้านเมืองอย่างเป็นระบบ

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗									
						พ.ศ.๒๕๖๖	ต.ค.พ.ย.ธ.ค.	ม.ค.ก.พ.มี.ค.	พ.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.	ก.ค.ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการคัดแยกขยะ	เพื่อจัดโครงการคัดแยกขยะ	๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล ควนเสาธง	สำนักปลัด										
๒															

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลควนเสาธง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๒ กลยุทธ์อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุง พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญของตำบล

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗												
						พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๖	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ก.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	เพื่อจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล ควนเสาธง	ดำเนินการ สำนักปลัด													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลควนเสาธง

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๕.๑ กลยุทธ์อนุรักษ์ สืบสาน การศาสนา งานประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗												
						พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนา ของชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอน (ผู้ถือศีลอด)	เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ร่วม ประเพณีท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล ควนเสาธง	ดำเนินการ							↕						
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ร่วม ประเพณีท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ขีรี	กองการ ศึกษา							↕						
๓	โครงการส่งเสริมด้านศาสนา อิสลามกิจกรรมเมาลิด	เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ร่วม ประเพณีท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	มัสยิดพื้นที่ ตำบลควน เสาธง	กองการ ศึกษา							↕						





บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลความเสาะง

๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๕.๑ กลยุทธ์อนุรักษ์ สืบสาน การศาสนา งานประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗											
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขต พื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มี ความรู้และแสดงออกในสิ่งที่ดี งาม ตระหนักถึงความสำคัญ ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความมุ่งมั่นในการประกอบ คุณงามความดี	๑๕๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล ความเสาะง	กองการ ศึกษา														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลควนเสาธง

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์อนุรักษ์ สืบสาน การศาสนา งานประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗														
						พ.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๗	โครงการหารายได้อัตถิพิริสัมพันธ์	เพื่อส่งเสริมรักษาไว้ซึ่ง ประเพณีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	มัสยิดบ้าน ควนลอน	กองการ ศึกษา															
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลควนเสาธง (มุสลิมะ)	เพื่อส่งเสริมสตรีเทศบาล ตำบลควนเสาธงให้เข้าร่วม กิจกรรมต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล ควนเสาธง	กองการ															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลควนเสาชิง

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๗.๑ กิตยุทธศาสตร์บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือรองรับการทำกิจกรรมสาธารณะและบริการสาธารณะ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลควนเสาชิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และทัศนศึกษาดูงาน 3.3 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หรือบุคคลอื่น ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมอบรม	๑๐๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล ควนเสาชิง	ดำเนินการ สำนักปลัด								

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลควนเสาธง

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๗.๑ กลยุทธ์บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือรองรับการทำกิจกรรมสาธารณะและบริการสาธารณะ  
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗					
						พ.ศ.๒๕๖๖	ต.ค.พ.ยธ.ค.ม.ค.ม.ค.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.				
๒	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการ วางแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอตะโหมด	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอตะโหมด จ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน ศูนย์ ฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์	๒๒,๐๐๐	เทศบาลตำบล เขาหัวช้าง	ดำเนินการ สำนักปลัด						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลควนเสาวง

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
๗.๑ กลยุทธ์บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือรองรับการให้บริการสาธารณะ  
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย	พ.ศ. ๒๕๖๗									
						พ.ศ. ๒๕๖๖	ด.ค. พ.ย. ค.ม. ค.ก. พ. มี. ค.ม. ย. พ. ค. มิ. ย. ก. ค. ส. ค. ก. ย.								
๓	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างเดินสำรวจข้อมูลภาคสนาม ค่าจ้างถ่ายเอกสารข้อมูลที่ดิน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นตามโครงการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	ตำบลตำบล ควนเสาวง	กองคลัง										
๔	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ บุคคลหรือคณะบุคคล	๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล ควนเสาวง	กองคลัง										

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลคอนเสาะง

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗												
						ด.ค.พ.ย.ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล แบบที่ ๑	๒๔,๐๐๐	เทศบาลตำบล คอนเสาะง	กองคลัง															
๒	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	เพื่อซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง	๔,๐๐๐	เทศบาลตำบล คอนเสาะง	กองคลัง															

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลควนเสาธง

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗											
						พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ย.๖๗	ก.ค.๖๗	ก.ย.๖๗					
๑	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน จำนวน ๑ เครื่อง	๓๕,๐๐๐	เทศบาลตำบล ควนเสาธง	กองการ ศึกษา												



บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลควนเสาชัง

๑. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๑. แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗					
						ด.ค. พ.ย ๖.ค.	ม.ค.	ก.พ. มี.ค.	เม.ย. พ.ค.	มิ.ย. ก.ค.	ส.ค. ก.ย.		
๑	เครื่องสูบน้ำ ขนาด ๓ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส	เพื่อซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๓ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส จำนวน ๑๐ ตัว	๑๖๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล ควนเสาชัง	กองช่าง				↔				
๒	เครื่องสูบน้ำ ขนาด ๓ แรงม้า ๓๘๐ โวลท์ ๓ เฟส	เพื่อซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๓ แรงม้า ๓๘๐ โวลท์ ๓ เฟส จำนวน ๔ ตัว	๖๔,๐๐๐	เทศบาลตำบล ควนเสาชัง	กองช่าง				↔				
๓	ปั้มนสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส	เพื่อซื้อปั้มนซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๕ ตัว	๑๓๕,๐๐๐	เทศบาลตำบล ควนเสาชัง	กองช่าง				↔				